
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนางแดด 

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ท่ี 1/2562 ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนางแดด 

 
ผู้มาประชุม                          

ลําดับท่ี        ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิมล  กําลังฤทธิ์ ประธานสภาฯ วิมล  กําลังฤทธิ์   

2 นายสมบัติ  ใจกว้าง รองประธานสภา สมบัติ  ใจกว้าง 

3 นายปัญญา   มูลเคน สมาชิกสภาฯ ม.1 ปัญญา  มูลเคน 

4 นายพงค์คิด   หนูซืม สมาชิกสภาฯ  ม.2 พงค์คิด  หนูซืม   

5 นางสาวอุไรวรรณ  ศรีวงค์ สมาชิกสภาฯ ม.2 อุไรวรรณ  ศรีวงค์   

6 นายสุทา  นุชภิเรนทร์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สุทา  นุชภิเรนทร ์   

7 นายตรี  ต่อเงิน สมาชิกสภาฯ ม.4 ตรี  ต่อเงิน   

8 นายอนันต์  ชํานาญ สมาชิกสภาฯ  ม.5 อนันต์  ชํานาญ   

9 นายลือชา  ก่อกําลัง สมาชิกสภาฯ  ม.5 ลือชา  ก่อกําลัง 
 10 นายประดิษฐ์  ทองคํา สมาชิกสภาฯ ม.6 ประดิษฐ์  ทองคํา   

11 นายอิทธิพล  สายสี สมาชิกสภาฯ ม. 6 อิทธิพล  สายสี   

12 นายปุน  มิตรมาตร สมาชิกสภาฯ  ม.7 ปุน  มิตรมาตร   

13 นายดอกรัง  ศรีชาวนา สมาชิกสภาฯ  ม.7 ดอกรัง  ศรีชาวนา 

14 นายคริษฐ์  หมากดี สมาชิกสภาฯ  ม.8 คริษฐ์  หมากดี   

15 นายบุญเรือง  จันทร์เรืองศรี สมาชิกสภาฯ ม.8 บุญเรือง  จันทร์เรืองศรี   

16 นายสมพงษ์  คุณทะวงษ์ สมาชิกสภาฯ ม.9 สมพงษ์  คุณทะวงษ์   

17 นายสวาท  กงทอง  สมาชิกสภาฯ ม.9 สวาท  กงทอง 

18 นางหนูปัน  สุภาพร สมาชิกสภาฯ ม.10 หนูปัน  สุภาพร   

19 นายปรีชา  ศรีมนิลา สมาชิกสภาฯ ม.10 ปรีชา  ศรีมนิลา 
 20 นายทวี  แก้วมิตร สมาชิกสภาฯ  ม.11 ทวี  แก้วมิตร  

21 นายยาเพช็ร  แก้วสําราญ สมาชิกสภาฯ  ม.11 ยาเพช็ร  แก้วสําราญ  

22 นายสม๊าต  นะศิลา สมาชิกสภาฯ ม.12 สม๊าต  นะศิลา   
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ลําดับท่ี        ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

23  นายจํารัส  จันทาสี สมาชิกสภาฯ ม.12 จํารัส  จันทาสี   

24 นายบุญชอบ  สอดสุข สมาชิกสภาฯ ม.13 บุญชอบ  สอดสุข  

25 นายเสริม    อินทรอุ่นโชติ สมาชิกสภาฯ  ม.14 เสริม    อินทรอุ่นโชติ 
 26 นายอาคม  เพียรแท้ สมาชิกสภาฯ ม.14 อาคม  เพียรแท้ 
 27 นายอภิชาติ  สอนชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ  ม.15 อภิชาติ  สอนชัยภูมิ   

28 นายเฉลิมศักด์ิ  เหรวัต สมาชิกสภาฯ ม.16 เฉลิมศักด์ิ  เหรวัต  

29 นายสิริพรชัย ทองคนทา สมาชิกสภาฯ ม.16 สิริพรชัย ทองคนทา   

30 นายมนตรี   เทพนรินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.17 มนตรี   เทพนรินทร์   

31 นายไสว   ชูจะหม่ืน สมาชิกสภาฯ ม.18 ไสว   ชูจะหม่ืน   

32 นายทิวา  วังหอม สมาชิกสภาฯ ม.19 ทิวา  วังหอม   

33 นายสุข  กันพนม สมาชิกสภาฯ  ม.20 สุข  กันพนม   

34 นายพรรณคิด   พลร่ม สมาชิกสภาฯ ม.20 พรรณคิด  พลร่ม   

35 นายกิติศักด์ิ  ธนะสูตร สมาชิกสภาฯ  ม.21 กิติศักด์ิ  ธนะสูตร  

36 นายเสกสรร  ภูสีน้ํา สมาชิกสภาฯ  ม.22 เสกสรร  ภูสีน้ํา   

37 นายศราวุธ  ถนอมโภชน์ สมาชิกสภาฯ ม.22 ศราวุธ  ถนอมโภชน์  
 

ผู้ไม่มาประชุม    

ลําดับท่ี        ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหนูกูล  พุดพวง สมาชิกสภาฯ  ม.1 - ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   

ลําดับท่ี        ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิทยา อ้อชัยภูมิ ปลัด อบต. วิทยา  อ้อชัยภูมิ   

2 นายสุภาพ  เจริญเพชร ผอ.กองช่าง สุภาพ  เจริญเพชร   

3 นายพีรพล เพชรกอง หัวหน้าสํานักปลัด พีรพล เพชรกอง   

4 นางสุภาวดี ผุยม่อง ผอ.กองสวัสดิการ สุภาวดี ผุยม่อง 

5 นางสาวโชติภัทร  สองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี โชติภัทร  สองศรี  

6  นายเจริญ  ตองเงิน นักทรัพยากรบุคคล เจริญ  ตองเงิน  

7 นายจักริน  คงด้วง นักวิเคราะห์นโยบายฯ จักริน  คงด้วง  

 

เม่ือสมาชิกสภา อบต.นางแดด ได้มาถึงท่ีประชุมโดยพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาฯได้เชิญ
สมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุม 

ประธาน ฯ  ได้ตรวจสอบแล้ว ครบองค์ประชุม  จึงได้เริ่มประชุม  เม่ือเวลา  09.30 น. โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน ฯ ก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2562    

ของเรา ซ่ึงมีสมาชิกลา 1 ท่าน คือท่าน ส.อบต. หนูกูล พุดพวง เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ

ท่าน วันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 ท่ีผมได้เข้าร่วมอบรมท่ีสยามริเวอร์ก็ได้ระเบียบใหม่ๆ มา

เยอะ    ก็คงจะพูดให้ฟังไม่ไหว ผมก็จะค่อยๆ พูดคุยให้ทุกท่านฟังเรื่อยๆ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานฯ ก่อนอ่ืนก็ขอให้ท่านสมาชิกได้แก้ไขรายชื่อของท่านประจง ดังยางหวาย เพราะท่านได้ลาออก      

ไปแล้ว ขอให้เลขาได้แก้ไขด้วย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะหามติ        

ท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งท่ี 4/2561      

ขอความกรุณายกมือครับ 

เห็นชอบ   37 เสียง 
             ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
             งดออกเสียง     -  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 

5.1  กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปี 2562  และ สมัยสามัญท่ี 1/2563  

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอเสนอเปลี่ยนสมัยประชุมสภาของเราท่ีได้กําหนดมาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะ

หามติท่ีประชุม มติท่ีประชุมสภา อบต.นางแดด ตามห้วงระยะเวลาเดิมท่ีเคยกําหนดมา คือ 

สมัยท่ี 2/2562      1 - 15   มิถุนายน 2562 

สมัยท่ี 3/2562      1 - 15   สิงหาคม  2562 

    สมัยท่ี 4/2562      16 - 30 ธันวาคม   2562 

สมัยท่ี 1/2563      1 - 15   กุมภาพันธ์ 2563 

นางหนูปันฯ ส.อบต.ม.10 อยากเสนอให้เรากําหนดไว้ตามเดิมเพราะจะได้สอดคล้องกับการทํางานของเรา 

นายคริษฐ์ ฯ ส.อบต.ม.8  คือเราจะกําหนดสมัยท่ี 1/2563 ด้วยใช่หรือไม่ก็อยากให้คงไว้ตามเดิมคือ 1- 15 

กุมภาพันธ์ 2563 

นายพงษ์คิดฯ ส.อบต.ม.2 ก็ขอให้เราคงไว้ตามเดิมเลยนะครับ เพราะอาจมีสมาชิกบางท่านอาจไม่เข้าใจ 

ประธานฯ ขอบคุณทุกท่านท่ีได้เสนอนะครับเพราะทุกท่านก็เข้าใจกันอยู่แล้ว ก็จะขอมติเลยสมาชิกท่าน

ใดเห็นควรกําหนดสมัยประชุมสภา อบต.นางแดด ประจําปี 2562 และสมัยสามัญท่ี 1/2563 

คือ 

สมัยท่ี 2 /2562  1 - 15   มิถุนายน 2562 

สมัยท่ี 3 /2562  1 - 15   สิงหาคม 2562 

    สมัยท่ี 4 /2562  16 - 30 ธันวาคม 2562 

สมัยท่ี 1/2563  1 - 15   กุมภาพันธ์ 2563 

ท่ีประชุม ได้มีมติเห็นชอบเรื่องพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําปี 2562  และ สมัย
สามัญท่ี 1/2563  ดังนี้ 

   เห็นชอบ     37 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
   งดออกสียง     - เสียง 

5.2  ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปี 2561 - 2564 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6)  พ. ศ. 2562 
ประธานฯ ขอให้ท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบต.นางแดด)สําหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินประจําปี 2561 - 

2564 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2562 นั้น สืบเนื่องจากหลายหมู่บ้านได้แจ้งความต้องการ
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และปัญหาเข้ามา เนื่องจากว่าแผนพัฒนาท่ีเราต้ังไว้นั้นยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาใน

ปัจจุบัน ก็ได้ทําหนังสือมาถึง อบต.นางแดด ผมก็เลยได้สั่งการให้นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนและกองช่างสํารวจและปรับแผน ซ่ึงรายละเอียดจะอยู่ในเล่มสีชมพูท่ีได้แจกให้ท่าน

สมาชิก ขอให้ท่านเปิดดูรายละเอียดว่า แต่ละหมู่บ้านเป็นไปตามความต้องการท่ีเสนอมา

หรือไม่ หากไม่ตรงความต้องการขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอเพ่ือแก้ไขในท่ีประชุมสภาด้วยนะ

ครับ 

ประธานฯ ก็เป็นการปรับแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามท่ีท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ี

นายกได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อท่ีประชุมหรือไม่ 

นายปรีชาฯ ส.อบต.ม.10 ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ทําแผนและส่งให้สมาชิกทุกท่าน ตามท่ีผมได้ตรวจดูแล้วก็

ถือเป็นเรื่องดี ถ้าผ่านสภาแล้วก็อยากให้รีบดําเนินการโดยเร็ว จึงขอฝากท่านสมาชิกของเราได้

ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบด้วย 

ประธานฯ ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนก็เป็นไปตามท่ีทุกท่านได้เสนอมา เพ่ือให้เราได้แก้ไขความ

เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน ส่วนงบประมาณอาจจะได้ตามท่ีเสนอมาหรืออาจจะไม่ตรง

ตามท่ีเสนอมาก็จะค่อยๆแก้ไขให้ 

นายเสริมฯ ส.อบต.ม.14 ต้องขอขอบคุณผู้บริหารท่ีเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน อย่างท่ีผม

ได้สํารวจมาก็ได้ทุกโครงการ ก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชน หมู่ท่ี 14 ด้วยครับ 

นายบุญชอบฯ   ส.อบต.ม.13 ตอนนี้เรายังแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้หรือไม่ อยากเปลี่ยนจาก ค.ส.ล.       

เป็นแอสฟัสท์ติก ซ่ึงจะได้ระยะทางเพ่ิมข้ึน 

นายพงษ์คิดฯ ส.อบต.ม.2 ขอบคุณผู้บริหารท่ีได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนหมู่บ้าน

ผมด้วย พ่ีน้องประชาชนก็ฝากขอบคุณมา 

นายปัญญาฯ ส.อบต.ม.1 ตามแผนท่ีผมได้ส่งมาก็ได้ตามท่ีพ่ีน้องประชาชนต้องการก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้อง

ประชาชนด้วย 

นายอภิชาติฯ ส.อบต.ม.15  ตามท่ีทําแผนมาผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าบางเส้นเราจะแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมได้

หรือไม่ 

นายเสกสรรฯ ส.อบต.ม. 22  ก็ถือเป็นสิ่งดีท่ีทางฝ่ายบริหารได้ทํามาและท่ีเพ่ิมเติมโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน 

นายคริษฐ์ฯ ส.อบต.ม.8 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฉบับท่ี 6 ก็ถือเป็นโครงการท่ีดีมีความเท่าเทียมทุก

หมู่บ้าน   ก็ขอฝากว่าถ้าผ่านแล้วก็ขอให้ผู้บริหารเร่งดําเนินการด้วยครับ 
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ประธานฯ ตามท่ีผมดูแล้วท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกท่านก็เข้าใจทุกท่าน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง

ประชาชน ท่านก็คงผลักดันงบประมาณตัวนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนของเรา ก็

ขอเชิญท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกชี้แจงต่อท่ีประชุมครับ 

นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบต.นางแดด)ตามท่ีท่านบุญชอบ ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมครับ 

ตอบเลยว่าได้เพราะเป็นอํานาจของสภา แต่ต้องเปลี่ยนก่อนหามติท่ีประชุม เพราะเราเปลี่ยน

เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน       ก็ขอขอบคุณท่ีท่านให้กําลังใจในการ

ทํางาน ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ร่วมกันทํางานมาโดยตลอด ถ้าไม่มีท่านผมก็ทํางานไม่ได้ซ่ึง

ขอขอบคุณทุกท่าน ส่วนทุกท่านท่ีฝากให้เร่งดําเนินการถ้าเป็นจ่ายขาดเราไม่ต้องรอ

งบประมาณเพราะเป็นงบท่ีเรามีอยู่แล้วจึงสามารถดําเนินการได้เลย            ถ้าสภาเห็นชอบ

แล้วก็ขอนําเรียนเท่านี้ครับ 

นายบุญชอบฯ ส.อบต.ม.13 ผมขอคงไว้ตามโครงการเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโครงการครับ 

ประธานฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 

นายไสวฯ ส.อบต.ม.18 บ้านผมเป็นอีกหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตชํารุด ถ้าจะขอเพ่ิมเติมให้ตลอดสายจะได้

หรือไม่ เพราะท่ีทํานั้นไม่ตลอดสาย 

นายกิตติศักด์ิฯ ส.อบต.ม.21 เรื่องรางระบายน้ําท่ีหมู่บ้านผมตันหมดแล้วอยากให้เร่งดําเนินการด้วย 

ประธานฯ ผมก็ได้เห็นปัญหาท่ีท่านกิตติศักด์ิได้เสนอซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเรายังแก้ไขไม่ได้ ซ่ึงเป็นถนนท่ีมี

ชาวบ้านสัญจรตลอดและมีน้ําขังส่งกลิ่นเหม็นด้วย 

นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบต.นางแดด)สําหรับเรื่องรางระบายน้ําบ้านโหล่นท่ีเราได้

แก้ไขมา 2 รอบแล้ว ซ่ึงใครไปทําก็ยากเวลาไปทําก็ ไปถูกท่อน้ําก็ต้องเสียเงินให้ผู้ใหญ่อีก ผม

ให้รดน้ําไปฉีดล้างท่อก็พบท้ังตะปูท้ังเศษหินเศษปูนท่ีมีชาวบ้านท้ิงลงท่อก็ขอให้ผู้นําได้ไป

เคลียร์ก่อนว่าจะเอาอย่างไร เพราะเวลาไปทําก็มีรถวิ่งตลอดไม่สะดวกต่อการทํางานและการ

สัญจรของพ่ีน้องประชาชน ก็ขอให้ผู้นําได้ชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชนรับทราบด้วย 

ประธานฯ ก็คงไม่มี ส.อบต.ท่านใดติดใจอะไรอีกของท่าน ส.อบต.อภิชาติ ถ้าจะแก้ ก็ขอให้ประสานกอง

ช่างเลย ก็จะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปี 2561 – 

2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปี 2561 - 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ. ศ. 2562  
ดังนี้ 

   เห็นชอบ   37 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกสียง  - เสียง 
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5.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 

ประธานฯ ก็ขอให้ท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกชี้แจงต่อสมาชิก 

นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบต.นางแดด)ในข้อท่ี 5.3 ก็ขอนําเรียนตามท่ีเราทําไปแล้วก็

มีบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ท่ี 22 ก็จะขอโอนงบประมาณจํานวน 24,000 บาท เป็นงบประมาณ

ดําเนินการทําถนน ค.ส.ล. ยาว 12 เมตร เพ่ือให้ถนนแล้วเสร็จ อีกโครงการคือ ถมดินทํา

ตลาดประชารัฐตําบลนางแดด เนื้อท่ี 4 ไร่ ถมสูง 4 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท จึงขอ

โอนงบประมาณ เม่ือถมดินเสร็จก็จะไปสู่การก่อสร้างอาคาร ห้องน้ํา ตัวอาคารก็ว่าจะทําแบบ

โดมของเรา แต่จะลดความสูงลงอีก ด้านหน้าก็จะเป็นการจัดทําภูมิทัศน์ จึงขออนุญาตโอน

งบประมาณ 2 รายการนี้ 

ประธานฯ ก็ถือเป็นการดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่ีน้องประชาชนของเรา

ครับ สําหรับเรื่องการโอนเงินนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็ขอเชิญครับ 

นายคริษฐ์ ฯ ส.อบต.ม.8 แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณเดิมมีอยู่ 300,000 บาท แล้วโอนเพ่ิม 

200,000 บาท ใช่หรือไม่ครับ 

ปลัด  งบเดิมมีอยู่ 300,000 บาท แต่ไม่พอจึงขอโอนเพ่ิมมา 200,000 บาท รวมเป็น 500,000 บาท 

ประธานฯ ก็คงไม่มี ส.อบต.ท่านใดติดใจอะไรอีกก็จะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 ดังกล่าว 

ท่ีประชุม ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562  ดังนี้ 
   เห็นชอบ     37 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
   งดออกสียง     -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานฯ ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เราจะประชุมกันอีกในวันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านใดมี

เรื่องจะสอบถามก็ให้ส่งกระทู้กับเลขาได้เลย เวลาประชุมก็ตามเดิม มีท่านใดจะเสนอแนะใน

ระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ก็ขอเรียนเชิญ 

นายพงษ์คิดฯ ส.อบต.ม.2 ท่ีผมได้ยินท่านปลัดปฏิบัติหน้าท่ีนายกว่าจะปรับภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐ ไม่ทราบ

ว่ามีรั้วด้วยหรือไม่ ก็อยากให้ทําเป็นสนามเด็กเล่นให้กับลูกหลานด้วย 

นายสมพงษ์ฯ ส.อบต.ม.9 อยากเสนอให้ทําห้องน้ําด้านนอกอาคารให้กับพ่ีน้องประชาชนของเราท่ีเคยฝากไว้ 

นายเสริมฯ ส.อบต.ม.14  สืบเนื่องจากประชุมครั้งท่ีแล้วท่านปลัดบอกจะปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตรให้

แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ไม่ทราบว่าตอนนี้ถึงบ้านไหนแล้วพ่ีน้องประชาชนลําบากมาก โดยเฉพาะ
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การขนถ่ายอ้อย รถพ่ีน้องพังเสียหายหลายคันแล้ว ตอนนี้เข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็อยากให้

เร่งดําเนินการด้วย 

นายสุทาฯ ส.อบต.ม.4 ตามท่ีได้เสนองบซ่อมแซมมา ผู้บริหารก็จัดให้เลยก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร 

นายบุญชอบฯ ส.อบต.ม.13 ขออนุญาตสอบถามผนังกันน้ําหมู่ท่ี 13 ท่ีทรุดลงไป ท่านผู้บริหารว่าจะแก้ไขก็

ขอฝากด้วย 

นายเสกสรรฯ ส.อบต.ม.22 พอดีในหมู่ท่ี 22 มีถนนจุดหนึ่งท่ีเป็นจุดอับไม่มีไฟแสงจันทร์ ตอนกลางคืนไม่มี   

แสงสว่างจึงอยากเบิกไฟฟ้า 2 ชุด เพ่ือนําไปติดต้ังเอง  

นายอิทธิพลฯ ส.อบต.ม.6 วันนี้เราได้ร่วมกันพิจารณาแผนเพ่ิมเติม เพ่ือเราจะจ่ายขาด ซ่ึงค่าตัวเลขกลมๆก็ 

10 กว่าล้านก็ขอขอบคุณผู้บริหารท่ีได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน อีกเรื่องใน

เขต 5 ชุมชน    บ้านโหล่นก็บอกยากเรื่องการควบคุม ท้ังเรื่องการถมดิน ซ่ึงส่วนมากพอรวย

แล้วก็อยากถมดินเพ่ิม จึงอยากฝากถึงผู้บริหารให้บังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมด้วย เพราะ

ปัจจุบันเกิดปัญหามากจึงฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วย 

นางหนูปันฯ ส.อบต.ม.10 อยากปรึกษาเรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ ข้างถนนทางไปอ่างเก็บน้ําห้วยกํ่าซ่ึงเป็นทาง

โค้งมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากให้มีการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 3 จุด ได้หรือไม่ 

นายดอกรังฯ  ส.อบต.ม.7 อยากขอบคุณท่านปลัดท่ีท่านได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง

ประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านโนนสาธิตและบ้านอ่ืนๆครับ 

นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนายก อบต.นางแดด)ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้

เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาซ่ึงเราได้ร่วมกันทําการแก้ไข  

ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนมาโดยตลอด อันดับแรกท่านพงษ์คิด ก็เป็นเรื่องท่ีผมได้คิดไว้แล้ว

ท่ีจะให้มีสนามเด็กเล่นให้กับลูกหลานของเรา 

-ท่านเสริม การปรับเกรดนั้นก็มีอยู่ 2 เรื่อง คือถนนแน่นอยู่แล้วพอไปเกรดก็เป็นฝุ่น แต่ถ้า

ท่านยืนยันว่าจะปรับเกรดก็ให้ยืนยันมา 

-ท่านสุทา ก็ขอขอบคุณครับท่ีให้กําลังใจ 

-ท่านบุญชอบ ทางโค้งผมคิดว่าก็คงต้องทําแล้วแหละก็ให้ ผอ.กองช่างได้ไปสํารวจให้ด้วยก็ให้

ท่านบุญชอบเคลียร์กับเจ้าของพ้ืนท่ีให้ด้วยนะครับ 

-ท่านเสกสรร ก็รับอุปกรณ์ไปเลยครับจะได้แก้ไขปัญหาช่วยกัน 

-ท่านอิทธิพลก็พูดโดนใจมากเรื่องแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน เรื่องรถขนดินเราก็แจ้งตํารวจแล้วแต่

ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม ส่วนของผู้นําก็ขอให้แจ้งมาด้วยหรือจะไปโรงพักก็ได้ เราก็จะเข้าไป

จับเขาไม่ได้แต่เราก็ต้องทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
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-ท่านหนูปัน เรื่องไฟทางข้ึนอ่างเก็บน้ําห้วยกํ่า ถ้ามีสายไฟแรงตํ่าก็จะให้ช่างไปสํารวจให้ครับ 

-ท่านดอกรัง ก็ขอขอบคุณนะครับท่ีให้กําลังใจในการทํางาน เราก็ของบประมาณไปหลายสาย

แต่ก็ได้มาเฉพาะบ้านโนนสาธิต ซ่ึงได้ท้ังถนน คสล.สายโนนสาธิตไปคุ้มหนองแกบ้านนางแดด

บุ่ง ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ร่วมกันทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชนของเราตลอดมา 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ก็ขอเชิญท่านรองได้พูดคุยกับสมาชิกเรื่องท่ีได้ไปอบรม

มา 

นายสมบัติฯ ตอนนี้พวกเราก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนของเรา ผมก็ยินดีท่ีจะร่วมดูแลพ่ี

น้องประชาชนของเรา ตามท่ีได้ไปประชุมมาก็ได้ความรู้เรื่องอํานาจหน้าท่ีของสภาของเรา

ท่านวิทยากรก็ให้ความรู้หลายๆเรื่อง เราก็จะเสวนากันในโอกาสต่างๆไปเรื่อยๆพวกเราก็จะได้

ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินของเราต่อไป 

ประธานฯ หากไม่มีท่านใดจะเสนอในเรื่องใดแล้ว ก็จะไม่ส่งหนังสือเชิญประชุมวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562  

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านและขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีอยู่ในห้องประชุมด้วยครับ สําหรับ

วันนี้ก็ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12:00 น. 

 
 

     ลงชื่อ                            ผู้จดบันทึก 
(นายวิทยา    อ้อชัยภูมิ) 

เลขานุการสภา อบต.นางแดด 
 
 
 

 

 

 

สภาองค์บริหารส่วนตําบลนางแดด  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้วเม่ือ……………………………………………. 
                                                             
           ผู้รับรองรายงานการประชุม     

                                 (นายวิมล  กําลังฤทธิ์)   
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนางแดด 

        ลงชื่อ           
                 (นายคริษฐ์  หมากดี)          

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

        ลงชื่อ           
                 (นายอิทธิพล  สายสี)          

       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

              ลงชื่อ           
                 (นายปรีชา  ศรมีนิลา)          

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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